



# Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์  
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ถึงแม้ว่า

ตัวเราจะห่างไกล



#หยุดการแพร่เชื้อ

แต่ใจเรา  
อยู่ใกล้กัน

## CONTENT

### สารบัญ

- 01 - บริการชุมชน
- 02 - บริการวิชาการ
- 03 - สถิติและการเข้าใช้บริการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จัดทำอาหารกล่องพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่ลือคดาวน



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดโครงการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ครัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 300 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้นำความพร้อมตามศักยภาพที่มี ทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือและสถานที่มาช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการทำงานร่วมกันสร้างกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาร่วมกันในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการประกอบอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง แบ่งเป็น 10 วัน ๆ ละ 300 กล่อง เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ระลอกที่ 1 และยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม การผลิตนวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ การผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการจัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือในขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มองไปถึงการป้องกันและการประกอบอาชีพหลังจากสถานการณ์เบาบางลง จึงมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ และยังยืนยันว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ”

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านแทนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อให้นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเขาชัยวัน ทั้ง 6 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ลือคดาวนของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ”

โดยกลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมบันทึกภาพ โครงการจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรี สุขุมชน “กิจกรรมทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ, อบต.นาพันสาม, รพ.สต.ดอนมะขามช้าง



## ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาณี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ คูสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นายสวัสดิ์ อูราฤทธิ์ นายทวี นวมนั่ม นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่ นางธนพร ถมเสาร นางสาว สวรินทร์ ยังยืนรัตน์และนางนิรดา เอี่ยมมาษา บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีท่านไพบุลย์ ศิริแสงตระกูล รอง ผอ.โครงการส่วนพระองค์ และคณะ ติดตามการดำเนินงาน ตรวจพื้นที่ รร.ตชด. ในพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ในการเสด็จฯ ระบบออนไลน์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 256 1) โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลีย์ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม (ศกร.) หมู่ที่ ๑ บ้านคีรีล้อม ต.ช้างแร้ง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ อ.จังหวัดประจวบฯ 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าเกอแง(อินทรีอาสา ศกร) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเกอแง ตำบลป่าเต็ง อำเภอบางแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพประกอบ <https://photos.app.goo.gl/o41unSb5cDx9kRwe8>



## ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ Online

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 160 คน ในรูปแบบออนไลน์ ห้องบรรณราช 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยเนื้อหาในการปฐมนิเทศ แบ่งเป็น 5 หัวข้อได้แก่

1. แนะนำห้องสมุดและพื้นที่การให้บริการต่างๆของสำนักฯ มีคุณทวี นวมนั่ม ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
  2. การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูล OPAC มีคุณอัจฉราพร เลี้ยงอยู่ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
  3. การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น : ฐานข้อมูลEBSCO และ Thailis มีคุณพิระวัฒน์ เฟงผุดผ่อง ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
  4. การใช้ฐานข้อมูลระบบสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคุณชนภา ทองตัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
  5. การแนะนำ Matrix Application มีคุณธนพร ถมเสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้
- ซึ่งตลอดการปฐมนิเทศนักศึกษาและวิทยากร ต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คูสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับสรุปการปฐมนิเทศและปิดการปฐมนิเทศออนไลน์ในครั้งนี้



สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



## สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	269 คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	269 คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	16 คน
จำนวนการใช้หนังสือ	193 คน
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	23,635 คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	2,776 คน

## ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : [library\\_office@mail.pbru.ac.th](mailto:library_office@mail.pbru.ac.th)



facebook : [www.facebook.com/libpbru](http://www.facebook.com/libpbru)



@944tkcpj